

BÁO CÁO

Thẩm tra Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị qua giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII¹, Ban Pháp chế đã chủ trì, phối hợp với các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức họp thẩm tra Báo cáo số 196/BC-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện kiến nghị qua giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII. Kết quả thẩm tra như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Thực hiện kiến nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 32/BC-HĐND ngày 01 tháng 12 năm 2023 về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 (sau đây viết tắt là Báo cáo số 32), Ủy ban nhân dân tỉnh đã nghiêm túc tiếp thu, chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện⁽²⁾. Các nội dung kiến nghị cơ bản đã được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC KIẾN NGHỊ

Tại Báo cáo số 32, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh 6 nhóm vấn đề liên quan đến công tác chỉ đạo thực hiện Quy chế tiếp nhận, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh⁽³⁾; công tác kiểm tra, tham mưu giải quyết, trả lời các kiến nghị chưa có kết quả cuối cùng; các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân và các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân các cấp trong việc thực hiện các kiến nghị của Thường trực Hội đồng

¹ Thông báo số 30/TB-TTHĐND ngày 22/5/2024 của Thường trực HĐND tỉnh.

² Công văn số 4380/UBND-NNTN ngày 15 tháng 12 năm 2023 về việc triển khai các kiến nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 32/BC-TTHĐND ngày 01 tháng 12 năm 2023.

³ Ban hành kèm theo Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

nhân dân tỉnh; việc cử cán bộ, công chức tham gia các Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân.

Qua thẩm tra Báo cáo số 196/BC-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Pháp chế nhận thấy Ủy ban nhân dân tỉnh đã nghiêm túc tiếp thu và chỉ đạo các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các kiến nghị qua giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết, trả lời các kiến nghị chưa có kết quả cuối cùng, nhất là những kiến nghị về giao thông, ô nhiễm môi trường, đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng... Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm Quy chế tiếp nhận, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri của Ủy ban nhân dân tỉnh; cử cán bộ tham gia đầy đủ các Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố làm tốt công tác phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp trong việc tổng hợp phân loại các kiến nghị của cử tri; xác định rõ thẩm quyền giải quyết, trả lời; kịp thời thông tin kết quả giải quyết đến cử tri để theo dõi, giám sát. Đối với 6 nhóm vấn đề Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh kiến nghị đã được Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, giải quyết, trả lời và thực hiện cơ bản đầy đủ.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

Trên cơ sở kiến nghị qua giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp thu và chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Các nội dung kiến nghị cơ bản đã được xem xét giải quyết, trả lời. Qua thẩm tra, Ban Pháp chế cơ bản thống nhất với báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện Báo cáo số 32 của Thường Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Hạn chế, khuyết điểm

Mặc dù Ủy ban nhân dân tỉnh đã rất tích cực chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện các nội dung kiến nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, đối với 18 kiến nghị cụ thể tại Phụ lục kèm theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, qua thẩm tra Ban nhận thấy vẫn còn một số nội dung vướng mắc chưa được giải quyết xong như: Việc thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Cà phê 704, Công ty TNHH MTV 732 để giao lại địa phương quản lý còn kéo dài và chưa xác định được thời hạn giải quyết; tiến độ thi công dự án đường Trường Chinh, thành phố Kon Tum còn chậm, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đến nay chưa hoàn thành; việc ban hành Phương án giá nước sạch trên

địa bàn thành phố Kon Tum và việc đầu tư hệ thống cấp nước sinh hoạt cho nhân dân khu vực Tổ 5, Phường Lê Lợi chậm được thực hiện.

IV. KIẾN NGHỊ

Qua thăm tra, Ban Pháp chế đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát thực hiện nghiêm túc, đầy đủ những nội dung kiến nghị tại Báo cáo số 32 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh mà chưa được giải quyết hoặc đã giải quyết nhưng chưa có kết quả cuối cùng. Đối với những kiến nghị liên quan đến đất đai, quy hoạch, thu hồi đất của các Công ty để giao đất về cho địa phương quản lý cần phải có kế hoạch, xác định rõ thời gian thực hiện để thông tin cho cử tri biết, theo dõi. Tránh tình trạng kiến nghị nhiều lần.

2. Thực hiện tốt công tác phân loại các kiến nghị theo ngành, lĩnh vực; xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết, trả lời. Đối với những kiến nghị liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực cần phải có kế hoạch để xác định rõ lộ trình, thời gian thực hiện cụ thể, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để theo dõi, giám sát.

3. Tiếp tục tăng cường các biện pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật; thông tin kịp thời về kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri đến cơ sở; công khai kết quả giải quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng để cử tri dễ theo dõi, nắm bắt thông tin kịp thời.

Ban Pháp chế kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp thứ 7 xem xét./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐ.

**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**

Trần Bá Tuấn